

CHỈ THỊ

V/v thi hành quyết định của Bộ Văn hóa về chấn chỉnh các hoạt động biểu diễn, xuất bản, truyền bá âm nhạc.

Nhằm bảo đảm thực hiện tốt quyết định số 961/VH-QĐ của Bộ Văn hóa về chấn chỉnh các hoạt động biểu diễn, xuất bản, truyền bá âm nhạc, Ủy ban nhân dân thành phố quy định những việc cụ thể để các ngành, các cấp, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố thống nhất thực hiện.

I- Nguyên tắc quản lý.

1/ Mọi tổ chức, đơn vị, cá nhân hoạt động biểu diễn, xuất bản, truyền bá âm nhạc trên địa bàn thành phố phải theo đúng quy định hiện hành của Bộ Văn hóa, Bộ Thông tin, Ủy ban nhân dân thành phố và của Sở Văn hóa thông tin.

2/ Mọi hình thức hoạt động biểu diễn, xuất bản và truyền bá âm nhạc đều phải có giấy phép hành nghề do Giám đốc Sở Văn hóa thông tin cấp.

3/ Các tổ chức, đơn vị, cá nhân được phép hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn, xuất bản, truyền bá âm nhạc phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế cho Nhà nước theo các quy định hiện hành.

II- Về hoạt động biểu diễn.

1/ Chỉ có các cơ quan, đơn vị có chức năng như Công ty tổ chức biểu diễn, các đoàn ca múa nhạc chuyên nghiệp, các nhà văn hóa thành phố, quận, huyện mới được phép tổ chức biểu diễn âm nhạc có bán vé doanh thu.

2/ Các ca sĩ, nhạc sĩ, đơn vị biểu diễn âm nhạc (kể cả các đơn vị văn nghệ quần chúng) phải thực hiện đúng các quy định về hoạt động của diễn viên. Trường hợp đi lưu diễn ngoài thành phố phải do Giám đốc Sở Văn hóa thông tin cấp giấy phép và xét duyệt chương trình.

III- Về xuất bản và truyền bá âm nhạc.

1/ Việc xuất bản và lưu hành các ấn phẩm về âm nhạc phải thực hiện đúng các quy định hiện hành của Bộ Thông tin về quản lý xuất bản, in và phát hành.

2/ Sở Văn hóa thông tin có trách nhiệm quy hoạch và trực tiếp quản lý các hoạt động xuất bản, truyền bá âm nhạc tại thành phố.

Chỉ có ngành văn hóa thông tin (do Sở Văn hóa thông tin cấp giấy phép) mới được làm dịch vụ in, sao, nhân bản các loại băng nhạc.

Cấm tư nhân tổ chức in, sang, nhân bản băng nhạc.

3/ Các sáng tác phẩm mới muốn được phổ biến, biểu diễn trên các sân khấu thành phố phải được Hội đồng nghệ thuật âm nhạc thành phố duyệt và Giám đốc Sở Văn hóa thông tin cho phép.

IV- Xử lý các vi phạm.

Mọi cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định hiện hành và làm trái với chỉ thị này đều bị xử lý theo các hình thức sau đây :

- Cảnh cáo

- Phạt tiền

- Đình chỉ hoạt động có thời hạn và vĩnh viễn

- Nếu vi phạm điều 1 quyết định 961/VH-QĐ của Bộ Văn hóa ngày 4/7/1989 sẽ bị truy tố trước pháp luật đối với người phụ trách đơn vị và cá nhân ca sĩ.

V- Căn cứ chỉ thị này, Sở Văn hóa và thông tin ra văn bản hướng dẫn cụ thể nhằm bảo đảm việc thực hiện có hiệu quả các quy định, chỉ thị của Bộ Văn hóa và của Ủy ban nhân dân thành phố. Sở Văn hóa thông tin và Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức kiểm tra các hoạt động âm nhạc và báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân thành phố.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Duy Liên